

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Quyết định của Bộ Y tế về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho PGS, TS Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã đạt được nhiều năm qua, chúc mừng Hội đồng Trường. Đồng chí mong muốn tập thể Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, sinh viên nêu

cao tinh thần đoàn kết để xây dựng nhà trường tiếp tục phát triển. Trường cần đổi mới căn bản, mạnh mẽ, toàn diện tất cả các hoạt động, đặc biệt là công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ y tế của người dân. Trường Đại học Y Dược Thái Bình chủ trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, mạnh dạn tiên phong áp dụng kỹ thuật cao tại Bệnh viện để đưa Bệnh viện trở thành cơ sở thực hành ưu tú, xứng tầm khu vực và cả nước. Tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học



Các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế và tỉnh Thái Bình cắt băng khánh thành Trung tâm thực hành tiến lâm sàng.

Y Dược Thái Bình không ngừng nỗ lực, cống hiến để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, tỉnh Thái Bình đã tin tưởng giao cho, đặc biệt là

công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho tỉnh và cả nước.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh,

Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã cắt băng khánh thành Trung tâm thực hành tiến lâm sàng, trực thuộc Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

HỘI NGHỊ ỦY BAN...

(Tiếp theo trang 1)

kinh tế nước ta vẫn tăng trưởng dương, đó là điều không nhiều quốc gia có được. Khẳng định sự đóng góp chung vào thành công đó, MTTQ các cấp đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, cố gắng vượt qua khó khăn, đồng tâm, hiệp lực, chia sẻ khó khăn, đổi mới, sáng tạo trong toàn dân, góp phần tích cực để đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và trong cả nước. Năm 2020 cũng là năm Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đã nỗ lực, quyết tâm, đổi mới hình thức tổ chức phù hợp với thực

tiễn, qua đó đã khơi gợi được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức 5 hội nghị thực tiễn quán triệt, triển khai nhiệm vụ và 2 lễ phát động toàn dân hướng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác vận động, tiếp nhận và phối hợp phân bổ các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả. Tính đến ngày 30/10/2020, tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền vận động ở trung ương và địa

phương được trên 2.263 tỷ đồng. Hoạt động giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được MTTQ các cấp triển khai thường xuyên, liên tục, góp phần bảo đảm quyền lợi của nhân dân. Các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ thiên tai được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao. Tính đến ngày 8/12/2020, MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội được trên 5.120 tỷ đồng; giúp đỡ xây mới và sửa chữa 20.017 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Trước những thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ ở miền Trung, Tây Nguyên, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận trên 119 tỷ đồng, nguồn cứu trợ địa phương tiếp nhận trên 273 tỷ đồng nhằm hỗ trợ chính quyền, nhân dân các địa

phương khắc phục hậu quả do mưa lũ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của MTTQ các cấp trong năm 2020. Đồng chí đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng cần khẩn trương triển khai, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội; triển cơ sở đó tập trung xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. MTTQ Việt Nam tích cực hơn nữa trong việc vận động các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, chung sức đồng lòng đóng góp trí tuệ và tài năng cho công

cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. MTTQ cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn. Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch Covid-19, góp phần thực hiện "nhiệm vụ kép" và chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

CÔNG TY CỔ PHẦN...

(Tiếp theo trang 1)

công ty thành viên để thực hiện đầu tư vào nhiều dự án như: Eurowindow Multi Complex (Cầu Giấy - Hà Nội), khu đô thị mới Nghĩa Đô (Từ Liêm - Hà Nội), khu du lịch sinh thái biển

Hòn Ngang - Bãi Cát Thắm (Khánh Hòa)... Với nhu cầu và mong muốn đầu tư tại Thái Bình, tại buổi làm việc, đại diện Công ty đã đề xuất một số vị trí trên địa bàn thành phố Thái Bình để thực

hiện dự án phát triển đô thị; đồng thời, mong muốn tỉnh và các sở, ngành tạo điều kiện thuận lợi để có thể bắt tay ngay vào triển khai các dự án trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chào mừng và hoan nghênh EWH về thăm và tìm

hiểu cơ hội đầu tư tại Thái Bình; đồng thời khẳng định việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh luôn nỗ lực thực hiện nhằm đưa Thái Bình trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Về đề xuất của

EWH, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan và thành phố Thái Bình cùng phối hợp với EWH; trên cơ sở đó sớm lựa chọn được địa điểm phù hợp nhất và hoàn thiện các thủ tục đề dự án sớm được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

HĐND HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Kiến Xương đã thực hiện nội dung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

* Sáng ngày 22/12, HĐND huyện Tiền Hải khóa XIX, nhiệm

kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ 11. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Tiền Hải đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -

xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Theo đó, tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 18.293,1 tỷ đồng, tăng 3,1% so với năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,43%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 48,5 triệu đồng/năm. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng

lên. Hoạt động giáo dục và đào tạo có nhiều cải tiến. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được phát huy, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 hết sức phức tạp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm. An ninh, quốc phòng quân địa phương được củng cố vững.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua các tờ trình: phê duyệt đề án toàn phần bổ ngân sách năm 2021; phê duyệt danh mục và

phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021; phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; phê duyệt chỉ hính dịch Covid-19 hết sức phức tạp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm. An ninh, quốc phòng quân địa phương được củng cố vững.

QUỲNH PHỤ

Khen thưởng 13 tập thể trong phong trào thi đua người cao tuổi

Chiều ngày 22/12, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Quỳnh Phụ tổ chức tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, công tác NCT huyện Quỳnh Phụ đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, tỉnh và hướng dẫn của Trung ương Hội NCT Việt Nam, xây dựng chương trình

công tác, nội dung thi đua các cấp hội, phát động và triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Tuổi cao - Gió sáng". Các cấp hội đã tích cực tham mưu, phối hợp tham gia triển khai thực hiện Luật Người cao tuổi, chương trình hành động quốc gia về NCT Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020.

Toàn huyện có 232 chi hội

NCT với 39.425 hội viên tại 37 xã, thị trấn đều tổ chức hoạt động tốt, hội cơ sở đã kết nạp mới trên 1.000 hội viên. 1.008 NCT trong huyện tham gia công tác xã hội, đã phát huy vai trò gương mẫu và uy tín của mình trên các lĩnh vực công tác, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Tại hội nghị, 13 tập thể đạt thành tích trong các phong trào thi đua NCT được tuyên dương, khen thưởng.

TRINH CƯỜNG

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ

Tri ân khách hàng



Gia đình anh Phạm Văn Hương, tổ 42, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình nhận quà tri ân khách hàng của Điện lực thành phố.

Nằm trong chuỗi chương trình tri ân khách hàng tháng 12/2020, chiều ngày 22/12, Điện lực thành phố Thái Bình tổ chức tặng quà cho 4 khách hàng sử dụng dịch vụ thanh

toán tiền điện tự động qua ngân hàng, nhận tin nhắn qua zalo tại phường Hoàng Diệu, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình); xã Việt Thuận, xã Minh Lãng (Vũ Thư).

MANH THẮNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 22/12, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc triển khai thực hiện lựa chọn nhà đầu tư các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh và việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, ngày 28/2/2020 của Chính phủ. Dự họp có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố.

Đến tháng 8/2020, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng thực hiện việc sơ tuyển nhà đầu tư đối với 10 dự án phát triển nhà ở thương mại, trong đó có 4 dự án đang trong quá trình thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển đang dừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và 6 dự án đã phê duyệt kết quả sơ tuyển. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đã xuất hiện khó khăn, vướng mắc về hình thức đấu thầu không quy định về hình thức giao đất đối với hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất. Ngày 28/2/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 25 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Theo đó, đối với một dự án đầu tư có sử dụng đất cụ thể đã có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có thể lựa chọn một trong hai phương thức lựa chọn nhà đầu tư đó là đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung tham mưu các giải pháp để việc triển khai thực hiện lựa chọn nhà đầu tư các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 25 bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 25 trong thời điểm hiện nay theo quy trình thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất. Về trình tự, thủ tục thực hiện, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời yêu cầu phải bảo đảm khách quan, minh bạch, công bằng, đúng quy định và trình tự của pháp luật. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố cần có quy hoạch, các dự án đã chấp thuận để đề xuất quan điểm thực hiện, trong đó ưu tiên cho các dự án nông thôn mới kiểu mẫu; các sở, ngành cần chú trọng, nhiệm vụ được giao để tham mưu triển khai các nội dung của Nghị định số 25 bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án triển khai thực hiện đối với từng dự án phát triển nhà ở thương mại còn đang vướng mắc trên địa bàn.

MINH HƯƠNG

THỜI GIAN ĐỔ ẮI...

(Tiếp theo trang 1)

Thái Bình và các địa phương tập trung hoàn thành làm thủy lợi đồng xuân trước ngày 31/12/2020; chủ động xây dựng phương án máy bơm điện, bơm đầu di động tưới hỗ trợ tưới cao và vùng tự chảy khi mực nước nguồn xuống thấp không bơm và tự chảy được. Đồng thời bám sát lịch xả nước của liên hồ thủy điện, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, phân công cụ thể cán bộ, công nhân trực tại cống, trạm bơm, tranh thủ các kỳ triều cường để lấy và bơm nước phục vụ làm đất gieo cấy tập trung, nhanh gọn.

Trong công tác điều hành nước thực hiện theo quan điểm: chủ động, linh hoạt điều hành hệ thống thủy nông toàn tỉnh, cung cấp nguồn nước có chất lượng theo tiến độ đã đi để gieo cấy lúa xuân đúng lịch thời vụ trong mọi điều kiện; tranh thủ đỉnh triều cao chủ động mở tối đa các cống lấy nước vào hệ thống. Các vùng cao, xa nguồn nước, vùng ven biển lấy nước trước; phần đầu đổ ải cơ bản toàn bộ diện tích gieo cấy trong đợt 2 các hồ thủy điện xả nước (từ ngày 26/1 - 2/2/2021).

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 22/12, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 77,8 triệu người nhiễm và hơn 1,71 triệu người tử vong do Covid-19. Lo ngại trước biến thể mới của virus corona, nhiều quốc gia trên thế giới đã cấm người nhập cảnh từ Anh về.

Tính đến 18 giờ ngày 22/12, Việt Nam có thêm 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới từ nước ngoài về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã ghi nhận trên cả nước là 1.420 bệnh nhân. Trong ngày cũng đã có 12 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Hiện 1.281/1.420 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 104 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tính đến 17 giờ 15 phút ngày 22/12, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 1 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Đây là bệnh nhân số 1.359 đã được điều trị khỏi bệnh, tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày trước khi trở về địa phương. Tại Trung đoàn 568 đang cách ly 191 trường hợp từ nước ngoài về và tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) cũng đang cách ly theo dõi sức khỏe 42 chuyên gia nước ngoài sang làm việc.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỞ Y TẾ: 0969.851.212 / 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 / 0227.3831.885

THÔNG BÁO

Căn cứ công văn số 3909/PJICO-TCKT-CV ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) V/v: "Hướng dẫn sử dụng ấn chỉ mới. Hủy ấn chỉ cũ đến 0h ngày 01/01/2021".

Công ty bảo hiểm PJICO Thái Bình trân trọng thông báo các loại GCN BH (theo danh sách dưới đây) cấp sau 0h ngày 01/01/2021 đều không có hiệu lực:

- GCN BH 0 tó TNDK kết hợp TNNN và GCN BH xe máy kết hợp, có seri bắt đầu là "0....." (là số tự nhiên đầu tiên trong dãy số có 8 chữ số ghi ở phần "Số" trên GCN BH).

Vậy Công ty bảo hiểm PJICO Thái Bình xin thông báo với tất cả các quý cơ quan, ngành liên quan cùng khách hàng và đại lý được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO THÁI BÌNH

P.V